
Skipulagsráð.

Kjalarnes.

Íbúasamtök Kjalarnes hafa lengi haft margar athugasemdir á staðsetningu skotvalla í Álfsnesi
og þetta hefur verið deiluefni til margra ára. Í dag 29.06 fengum við að hafa fulltrúa frá okkur
viðstadda hljóðmælingar sem Heilbrigðiseftirlitið var að framkvæma og þar hittum við tvo fulltrúa
Skotfélagi Reykjavíkur. Þeir sögðu að það væri ekkert vandamál fyrir þá að færa svæðið ef
annað svæði finnst fyrir þá til að vera á.

Við í Íbúasamtökunum viljum því koma með þá ósk að skoðað verði með hljómælingum og
öðrum mælingum sem þið þurfið að gera, hvort hægt sé að færa völlinn til á Álfsnesinu. Þá erum
við að hugsa um staði sem væru þá lengra út á nesinu og svæðið hjá Víðinesi

Virðingafyllst.
Stjórn Íbúasamtaka Kjalarness


